

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 5 năm 2016

CHỈ THỊ

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy năm 2016

Tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng (trong 6 tháng đầu năm 2016 đã phát hiện 27 vụ - 43 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 05 vụ - 11 đối tượng so với 6 tháng cuối năm 2015); đối tượng phạm tội về ma túy hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh. Gần đây, các đối tượng còn sử dụng “hàng cỏ” (còn gọi là cỏ Mỹ) có chiều hướng gia tăng, khi sử dụng, loại này sẽ kích thích mạnh thần kinh gây ảo giác, làm mệt mỏi, ảnh hưởng đến kết quả lao động, học tập không kiểm soát được hành vi, dễ dẫn đến phạm tội; chất này được mua bán, tổ chức sử dụng nhiều ở lứa tuổi thanh, thiếu niên và đã thâm nhập trong học sinh (đã phát hiện 45 học sinh của một số trường học trên địa bàn tỉnh sử dụng loại ma túy này). Công tác cai nghiện và quản lý sau cai chưa mang lại hiệu quả, người nghiện ma túy ngày càng tăng, tính đến nay toàn tỉnh có 331 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý nhưng thực tế người nghiện ma túy ở ngoài xã hội nhiều hơn.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6), “Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6) năm 2016 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động phòng, chống ma túy), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của các loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới, “hàng cỏ”; tuyên truyền theo chủ đề “Cộng đồng chung tay giúp đỡ người nghiện ma túy” thông qua việc phổ biến các chủ trương, chính sách mới trong công tác cai nghiện ma túy, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

2. Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế cung cấp kịp thời, chính xác thông tin cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền theo nội dung, chủ đề đã đề ra; tạo điều kiện để các phóng viên, biên tập viên đi thực tế để tìm hiểu, viết tin, bài về các hoạt động phòng, chống ma túy ở địa phương, đơn vị mình để phục vụ cho công tác tuyên truyền.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, triển lãm tranh cổ động phòng, chống ma túy kết hợp với tuyên truyền, cổ động bằng các băng-rôn, pa-nô, áp-phích, phát tờ rơi, tờ gấp... và các hoạt động văn hóa thể thao khác.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi: Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền

phòng, chống ma túy, các mô hình công tác cai nghiện ma túy có hiệu quả tại cộng đồng, nhất là công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh.

5. Đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động tuyên truyền tác hại của việc sử dụng trái phép chất ma túy đối với sức khỏe con người và xã hội, gắn với tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa, hội thảo chuyên đề nhằm thu hút đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia, hạn chế vi phạm pháp luật nói chung, hoạt động tệ nạn ma túy nói riêng.

6. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy (từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016) trên địa bàn tỉnh:

a) Công an tỉnh: Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy; tổ chức lực lượng đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; lập án đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Tăng cường kiểm tra các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, không để các đối tượng lợi dụng tổ chức sử dụng, mua bán trái phép các chất ma túy. Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “*Tháng hành động phòng, chống ma túy*”.

b) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan Quảng Ngãi: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, phối hợp Công an tỉnh trong việc ngăn chặn ma túy thâm nhập vào địa bàn tỉnh.

c) Sở Y tế: Tiến hành thanh tra, kiểm tra các hoạt động sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất, không để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt, mua bán, sử dụng hoặc sản xuất trái phép các chất ma túy.

d) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử lưu động một số vụ án trọng điểm về ma túy (trong tháng 6/2016) để nâng cao tính giáo dục, phòng ngừa chung.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

8. UBND huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội; UBND xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của các loại ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới, hàng cỏ.

b) Vận động nhân dân tham gia phòng, chống và lên án, tố giác tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy; không trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức quản lý cai nghiện tại gia đình, cộng đồng có hiệu quả; áp dụng các biện pháp quản lý sau cai tại nơi cư trú. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ, tạo cho người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện.

9. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) phối hợp với Công an tỉnh kịp thời khen thưởng đột xuất và kết thúc đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy năm 2016 cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “*Tháng hành động phòng, chống ma túy*” năm 2016 cụ thể, thiết thực; báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) kết quả thực hiện **trước ngày 08/7/2016**. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả và tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Công an theo quy định./.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng